



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๖๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ทหารหรือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทหารหรือกรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวโดยสรุปดังนี้

๑. การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนาตนเอง แม้จะได้รับเบี้ยสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรค แต่ก็มีได้เป็นการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะเดียวกันกับเงินอื่นใดที่เป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จึงสามารถขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ แต่หากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของทางราชการ ย่อมไม่อาจขอรับสิทธิดังกล่าว

๒. การขอรับเงินเบี้ยความพิการ กรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรค ทั้งที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนาตนเอง และที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของทางราชการ เป็นการได้รับการอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว จึงไม่อาจขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้อีก

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

102
X #139



ที่	๑๑๐
๒๕	๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖

ที่ มท ๐๘๔๑.๓/ว ๑๑๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ทารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสถาบันราชประชาสมาสัย ที่ สธ ๐๔๐๖.๓/๗๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับหนังสือทารือจากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ ขอทารือกรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนการขอรับเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. กรณีการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๔) กำหนดว่าผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ๆ ดังนั้นกรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ที่อาศัยอยู่ในตามภูมิลำเนาตนเอง แม้จะได้รับเบี้ยสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรค แต่ก็มีได้เป็นการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะเดียวกันกับเงินอื่นใดที่เป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จึงสามารถขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่หากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของทางราชการ ย่อมไม่อาจขอรับสิทธิดังกล่าวได้

๒. กรณีการรับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ดังนั้นกรณีผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรม

/ควบคุมโรค...

ควบคุมโรค ทั้งที่อาศัยอยู่ในตามภูมิลำเนาตนเอง และที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของ
ทางราชการ เป็นการได้รับการอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว จึงไม่อาจขอรับสิทธิเบี้ยความพิการได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

AS-ONE

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๑ , ๕๑๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๓

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”



ที่ สธ ๐๔๐๖.๓/๗๕๖

สถาบันราชประชาสมาสัย
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 20165
วันที่ 22 ส.ค. 2556
เวลา

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ส.ส.
3843
วันที่ 22 ส.ค. 2556
เวลา

เรื่อง ขอรื้อสิทธิการรับเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิ่มค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน

ด้วย สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีบาทบาทหน้าที่ในการควบคุมโรคเรื้อน และการฟื้นฟูสภาพสุขภาพผู้พิการจากโรคเรื้อนหลังจากการรักษาหายแล้วหรือเรียกว่าผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ซึ่งปัจจุบันผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่มีความพิการเหล่านี้อาศัยอยู่ทั้งในชุมชนที่เป็นภูมิสำเนาและบางคนอาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ประสบปัญหาที่มีความพิการรุนแรงและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ กรมควบคุมโรคได้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนให้คนละ ๑,๓๐๐ บาท และเงินค่าอาหาร ๙๐ บาทต่อวัน โดยใช้ระเบียบของกรมควบคุมโรคที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอหารือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนได้ทราบถึงสิทธิอันพึงได้รับ ดังนี้

๑. ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่รับเบี้ยสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรคที่อาศัยอยู่ในตามภูมิสำเนาตนเองและมีบัตรผู้พิการ มีสิทธิในการได้รับเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

๒. ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่รับเงินสงเคราะห์และเงินค่าอาหารจากกรมควบคุมโรคที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของทางราชการ และมีบัตรผู้พิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาในข้อหาดังกล่าวและแจ้งกลับมาที่สถาบันราชประชาสมาสัย ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

เลขรับ ส.ส. 547
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๖
เวลา

(นายรัชต์ วงศ์ศรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๓ , ๐๘ ๙๗๒๒ ๗๓๔๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๒๔๐๓